



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๔๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ ๒ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการเลือกสรรตัวจริง

ลำดับที่ ๑ นางสาววารภรณ์ บัวเพชร

/ผู้ผ่านการเลือก...

ผู้ผ่านการเลือกสรรตัวสำรอง

ลำดับที่ ๑	นางสาวยศวดี	จิรเจษฎา
ลำดับที่ ๒	นายพิพัฒน์	ศรีสุวัฒน์
ลำดับที่ ๓	นางสาวธิดา	ละหารุณ
ลำดับที่ ๔	นางสาวสุมินตรา	ภูมิประวัติ
ลำดับที่ ๕	นางสาวจิรากาล	แสนสีละ
ลำดับที่ ๖	นางจุฑาทิพย์	แก้วกวงพาน
ลำดับที่ ๗	นายวุฒิชัย	อิงปลา
ลำดับที่ ๘	นางสาวภัทรานิษฐ์	ลุนสา

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ให้ ผู้ผ่านการเลือกสรรตัวจริง ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่แผนกบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธ จันทะรี)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี